



กระแสหลักทรัพย์สิน

● FINANCE : อัตราดอกเบี้ย, การอภิปรายการชำระหนี้ขั้นต่ำ 'เร็ว ๆ นี้'

รายละเอียดรายงานของหนังสือพิมพ์ :

- **ฐานเศรษฐกิจเผยแพร่สมาคมธุรกิจบัตรเครดิตเตรียมหารือกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เร็ว ๆ นี้** : อ้างอิงจาก <https://www.thansettakij.com/finance/financial-banking/573287> ประธานสมาคมธุรกิจบัตรเครดิตเตรียมพูดคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ก่อนสิ้นปีเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการบัตรเครดิตเป็น 18.0% และคงการชำระหนี้ขั้นต่ำที่ 5.0% ในปีหน้า
- **ประเด็นสนทนาที่ 1** : ต้องการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตกลับเป็น 18.0% จากปัจจุบัน 16.0% : ประธานสมาคมกล่าวว่าการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 16.0% ปัจจุบันถือว่าต่ำที่สุดในโลกและหากต้นทุนเงินเพิ่มขึ้นก็จะมีแนวโน้มลดลงและผู้ประกอบการอาจไม่สามารถอยู่รอดได้
- **ประเด็นสนทนาที่ 2** : ให้คงการชำระหนี้ขั้นต่ำในปีหน้าไว้ที่ 5.0% และขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยคงการชำระหนี้ขั้นต่ำที่ 5.0% ต่อไปอีก 1 ปี (เหมือนที่ทำในปี 2023) การชำระหนี้ขั้นต่ำถูกกำหนดให้เพิ่มขึ้นเป็น 8.0% ในปี 2024 และ 10% ในปี 2025 เราทราบว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาดคือ 10.0% ทั้งนี้ สมาคมระมัดระวังการเพิ่มการชำระหนี้ขั้นต่ำจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเหมือนในอดีต

ความคิดเริ่มต้นของเรา :

- เร็วเกินไปที่จะคาดเดาผลลัพธ์ใดๆ แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรเป็นติดตามอย่างใกล้ชิด: เราขอเตือนว่าการสนทนาที่อาจเกิดขึ้นนี้ถูกกล่าวถึงในบทความเพียงบทความเดียวจากสื่อท้องถิ่นเพียงแห่งเดียว และด้วยบทความเองยังระบุว่าการเจรจา ยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้น ดังนั้น เราแนะนำให้รอดูผลสุดท้ายหรือความเห็นจากหน่วยงานกำกับดูแล
- เราเน้นว่าในช่วงต้นของการระบาดใหญ่ ธปท. รับผิดชอบต่อลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบการบัตรเครดิตเป็น 16.0% จาก 18.0% และลดการชำระหนี้ขั้นต่ำเหลือ 5.0% จาก 10.0% เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความสามารถในการใช้จ่าย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อัตราดอกเบี้ยในระดับโลกและระดับท้องถิ่นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และตอนนี้กำลังสร้างผลกระทบดังที่เห็นได้จากต้นทุนการระดมทุนที่เพิ่มขึ้นในปี นี้ เรายังสังเกตเห็นว่าผู้ใช้บริการจดทะเบียนอย่างบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) และอีออน ธนสินทรัพย์ (AEONTS) ได้เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ (อัตราค่าธรรมเนียมลดลงเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ) นอกจากนี้ ทั้งสองได้กันเงินเมื่อไว้ล่วงหน้าสำหรับการขึ้นราคาขั้นต่ำในอนาคต เรายังมีข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่เราได้พูดคุยกับทั้งสองบริษัท เราทราบว่า KTC มีกำหนดจัดงาน Opportunity Day และ Analyst Meeting ในวันพรุ่งนี้เช้า ■

รายละเอียดเพิ่มเติม : สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ใน “Company Report” (ภาษาอังกฤษ)

สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : (66) 2633-6999 โทรสาร : (66) 2633-6490

Market Insight

E-mail : tiscoresearch@tisco.co.th

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือข้อชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่หรือสื่อสารต่อผู้อื่นโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทความวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้อย่างมีความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

16 สิงหาคม 2566